

January 25, 1972

**A Ten-Point Policy of the Provisional Revolutionary
Government of the Republic of South Vietnam
Toward Soldiers and Personnel in the Government
of South Vietnam**

Citation:

"A Ten-Point Policy of the Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam Toward Soldiers and Personnel in the Government of South Vietnam", January 25, 1972, Wilson Center Digital Archive, Bộ Ngoại Giao, Phòng Lưu Trữ [Archives Office of the Ministry of Foreign Affairs], Văn kiện cơ bản về đấu tranh ngoại giao của Việt Nam (từ tháng 4-1965 đến tháng 7-1980) [Basic Documents on Vietnam's Diplomatic Struggle (From April 1965 to July 1980)] (Hà Nội, January 1981), 42-52.

<https://wilson-center-digital-archive.dvincitest.com/document/114441>

Summary:

The Provisional Revolutionary Government outlined its policy toward soldiers and personnel in the government of South Vietnam. To counter the Vietnamization policy, the Provisional Revolutionary Government urged people enlisted in the army, police, security, administration, etc. to abandon their posts or cooperate with the revolutionaries and promised to grant them amnesty.

Credits:

This document was made possible with support from Henry Luce Foundation

Original Language:

Vietnamese

Contents:

Original Scan

- 42 -

CHÍNH SÁCH MƯỜI ĐIỂM
CỦA CHÍNH PHỦ CÁCH LẠNG LÂM THỜI CÔNG HÒA
MIỀN NAM VIỆT NAM ĐỐI VỚI BÍNH SĨ, NHÂN
VIÊN NGUY QUYỀN SÀI GÒN

25/1/72

Hơn mười năm qua, đế quốc Mỹ đã tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược lớn nhất, tàn khốc nhất đối với miền Nam Việt Nam. Nhưng chúng đã vấp phải sự chống trả kiên cường bất khuất của cả dân tộc ta.

Đáp lời kêu gọi thiêng liêng của Hồ Chủ tịch "không có gì quý hơn độc lập tự do", nhân dân cả nước ta, với 4.000 năm lịch sử và truyền thống chống ngoại xâm oanh liệt, đã đoàn kết một lòng, kiên trì và đầy mạnh kháng chiến, làm thất bại liên tiếp các chính sách xâm lược của đế quốc Mỹ.

Nhân dân miền Nam ta đã đồng khởi đánh đổ chế độ độc tài phát xít Mỹ - Diệm, đánh thắng cuộc chiến tranh đặc biệt, đập tan hai cuộc phản công chiến lược mù mờ của quân Mỹ, tiến hành thắng lợi cuộc tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân, mở ra một bước ngoặt lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta, làm phá sản cuộc chiến tranh cục bộ phát triển tới mức cao nhất với trên nửa triệu quân viễn chinh Mỹ. Ở hậu phương lớn, nhân dân miền Bắc ruột thịt vùa hết lòng chi viện cho đồng bào miền Nam vùa anh dũng chiến đấu và sản xuất, đập tan cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân, quy mô lớn của giặc Mỹ xâm lược. Thắng lợi vẻ vang của quân và dân cả hai miền Nam Bắc nước ta đã buộc đế quốc Mỹ phải xuống thang, rút quân từng bước ở miền Nam, phải chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, phải chấp nhận cuộc hội đàm về Việt Nam ở Pa-ri.

Nhưng đế quốc Mỹ xuống thang, rút quân không phải để chấm dứt chiến tranh mà để tiến hành Việt Nam hóa chiến tranh, đẩy mạnh chính sách "dùng người Việt giết người Việt", "thay màu da xác chết" nhằm tiếp tục xâm lược miền Nam ta, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ. Trước nguy cơ thất bại của kế hoạch Việt Nam hóa, chúng làm đảo chính và tiến hành chiến tranh xâm lược Cam-pu-chia, tăng cường chiến tranh đặc biệt ở Lào, mở rộng chiến tranh và học thuyết Ních-xon ra toàn cõi Đông Dương. Bước phiêu lưu mới của chúng đã bị quân và dân ta cùng với quân và dân hai nước Cam-pu-chia và Lào đoàn kết chặt chẽ trong mặt trận dân tộc Đông Dương chống Mỹ, cứu nước, giáng trả những đòn chí tử ngay từ đầu, làm cho đế quốc Mỹ chẳng những bị tiếp tục thất bại ở miền Nam mà còn bị sa lầy ở Cam-pu-chia "chước lấy những thảm hại mới ở Lào".

Rõ ràng là trong cuộc chiến tranh xâm lược đầy tội ác đối với nhân dân ta, những cố gắng lớn nhất của đế quốc Mỹ và bốn tay sai đều lần lượt bị thất bại. Quân và dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, sát cánh với nhân dân Cam-pu-chia và nhân dân Lào anh em đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác và nhất định sẽ tiến tới thắng lợi hoàn toàn.

Hiện nay, tuy đã bị thất bại hết sức nặng nề, tập đoàn Ních-xon vẫn bám lấy kế hoạch "Việt Nam hóa", chính sách "dùng người châu Á giết người châu Á" để tiếp tục âm mưu xâm lược miền Nam và các nước Đông Dương. Chúng cố duy trì tên việt gian Nguyễn Văn Thiệu làm công cụ xâm lược, ráo riết đẩy mạnh kế hoạch bình định gom dân cực kỳ tàn bạo, bắt lính dồn quân ở ạt, vợ vét bóc lột nhân dân đến cùng cực và thẳng tay đàn áp khủng bố mọi khuynh hướng và nguyện vọng hòa bình, độc lập, trung lập, hòa hợp dân tộc, tự do dân chủ, cải thiện đời sống của các tầng lớp ở cả đô thị và nông thôn. Kế hoạch "Việt Nam hóa" của Mỹ - Thiệu đã gây thêm cho nhân dân ta biết bao đau thương tang tóc.

- 44 -

Không có gia đình nào không có mất mát, chia ly vì chồng con anh em bị Mỹ - Thiệu đẩy đi chết thay cho giặc Mỹ giết hại đồng bào, tàn phá xóm làng quê hương hoặc đi chết ở chiến trường Cam-pu-chia và Lào. Dưới gánh nặng của thuế khóa, lạm phát, giá cả tăng vọt, cướp bóc, tham nhũng vv... do chính sách kinh tế hoàn toàn lệ thuộc và phục vụ chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, chỉ để làm giàu cho bọn bán nước buôn dân, đời sống các tầng lớp nhân dân ở đô thị cũng như nông thôn, kể cả binh sĩ, thương phế binh, công chức nguy quyền ngày càng khó khăn cơ cực chực từng có. Các quyền tự do dân chủ, nhân phẩm con người và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc đều bị đế quốc Mỹ và bọn gia nô Nguyễn Văn Thiệu xúc phạm và chà đạp.

Những thảm cảnh mà Mỹ - Thiệu gây ra cho nhân dân ta vì tăng cường Việt Nam hóa chiến tranh đã đến mức không ai còn có thể chịu đựng nổi. Không còn có con đường nào khác là triệu người như một phôi đồng tâm nhứt trí vùng lên đập đổ chế độ cướp nước và bán nước của đế quốc Mỹ và bọn bù nhìn Việt gian Nguyễn Văn Thiệu để cứu nước, cứu nhà và cứu lấy bản thân mình. Chính vì vậy mà từ khi địch tăng cường Việt Nam hóa chiến tranh, nhất là từ đầu năm 1971 đến nay, bất chấp mọi sự đàn áp khủng bố của chúng, phong trào đấu tranh của nhân dân ở cả nông thôn và thành thị, đặc biệt là phong trào đánh phá kế hoạch bình định, phong trào đấu tranh đòi quyền sống, chống độc tài phát xít, chống trò hề bầu cử tổng thống của Mỹ ngày càng trở nên quyết liệt và sâu rộng, phối hợp nhịp nhàng với những chiến công vang dội của quân và dân 3 nước Đông Dương mùa khô 1971 và đầu mùa khô năm nay, với sự đồng tình và ủng hộ ngày càng to lớn của nhân dân thế giới, đã làm cho kế hoạch "Việt Nam hóa" chiến tranh và "học thuyết Mích-xon" ở Đông Dương bị thất bại một bước/nghiêm trọng.
rất

Hơn bao giờ hết, cục diện cuộc chiến tranh đang phát triển rất có lợi cho ta, rất bất lợi cho đế quốc Mỹ và tay

sai. Nhưng đế quốc Mỹ xâm lược vẫn rất ngoan cố, trong bước đường cùng chúng đang có những âm mưu nhảm nhí và phiêu lưu hòng cứu vãn chính sách Việt Nam hóa và học thuyết Hích-xon. Hiệng kêu gọi hòa bình thương lượng nhưng thực tế là đang xô đẩy hàng vạn con em chúng ta tiếp tục đi chết trên các chiến trường miền Nam, Cam-pu-chia, Lào, đã man rợ bức hàng triệu đồng bào ta ở giới tuyến phải rời bỏ xóm làng quê hương... di dôi với ném bom bắn phá đe dọa miền Bắc, âm mưu phá hoại hội nghị Pa-ri.

Tình hình trên đây đặt ra cho toàn dân toàn quân ta nhiệm vụ cấp bách phải tăng cường đoàn kết, ra sức phát huy thắng lợi đã giành được, kiên trì và đẩy mạnh đấu tranh, đánh bại hoàn toàn chính sách "Việt Nam hóa" và "học thuyết Hích-xon" đánh cho quân Mỹ phải rút hoàn toàn khỏi miền Nam Việt Nam, cho tên việt gian Nguyễn Văn Thiệu phải sụp đổ, để giành lại hòa bình độc lập tự do cơm áo của nhân dân ta.

Phải ngăn chặn và kịp thời đập tan mọi âm mưu tàn bạo và thâm độc của Mỹ Thiệu về "Việt Nam hóa" chiến tranh và "học thuyết Hích-xon" kiên quyết không cho chúng dùng sức người sức của của nhân dân ta, bắt hàng con anh em chúng ta cầm súng đánh thuê, chết thay cho giặc Mỹ, thực hiện chính sách "dùng người Việt giết người Việt", "dùng người châu Á giết người châu Á" hòng kéo dài cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam nước ta và cả ba nước Đông Dương.

Để thể hiện ý nguyện của toàn dân và tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người Việt Nam yêu nước, mọi gia đình có con em bị địch bắt lính cũng như cho mọi người bị địch cưỡng bức cầm súng đi chết thay cho giặc Mỹ tham gia đuổi Mỹ lật Thiệu, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chồng con anh em, tiến tới đánh bại hoàn toàn chính sách Việt Nam hóa của địch.

Căn cứ vào đường lối đại đoàn kết, trước sau như một và cương lĩnh chống Mỹ, cứu nước của Mặt trận dân tộc giải

phóng miền Nam Việt Nam và của Đại hội đại biểu quốc dân họp tháng 6 năm 1969.

Nay Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam công bố những chính sách cụ thể sau đây :

1) Toàn dân đoàn kết đấu tranh bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ thanh niên chống Mỹ - Thiệu bắt lính dôn quân đưa đi chết thay cho giặc Mỹ.

a/ Mọi người Việt Nam yêu nước đều có vinh dự bảo vệ Tổ quốc bằng mọi hình thức, tùy theo hoàn cảnh và khả năng của mình.

Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam kêu gọi toàn dân tăng cường đoàn kết đấu tranh đánh bại chính sách Việt Nam hóa chiến tranh (dùng người Việt giết người Việt), (dùng người châu Á giết người châu Á) của đế quốc Mỹ; không để cho Mỹ - Thiệu biến chồng con anh em mình thành công cụ giết hại đồng bào và chết thay cho giặc Mỹ ở Lào và Cam-pu-chia.

b/ Ai tích cực bảo vệ thân nhân của mình, tích cực bao bọc che chở thanh niên, không để cho địch bắt lính dôn quân thì nhân dân và chính quyền cách mạng hết lòng giúp đỡ.

c/ Ai tích cực vận động và giúp đỡ binh lính bỏ hàng ngũ giặc trở về với nhân dân hoặc vận động binh sĩ đứng lên chống Mỹ - Thiệu cứu nước thì được ghi công và khen thưởng.

d/ Những người bị Mỹ - Thiệu đàn áp khủng bố, thương tật tù đày trong đấu tranh, bảo vệ thanh niên, chống bắt lính dôn quân thì được nhân dân và chính quyền cách mạng hết lòng giúp đỡ tương trợ trong sản xuất và đời sống.

2) Đối với những gia đình có thân nhân bị địch bắt vào phòng vệ dân sự, vào các sắc lệnh nguy.

a/ Những gia đình có thân nhân bị Mỹ - Thiệu bắt vào phòng vệ dân sự, vào các sắc lệnh nguy, nơi chung, đều là nạn nhân đau khổ của chính sách xâm lược của đế quốc Mỹ. Nhân dân, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và chính quyền cách mạng không phân biệt đối xử.

b/ Những gia đình tích cực khuyến bảo chồng con anh em mình giữ quan hệ tốt với nhân dân không để cho bọn ác ôn thúc ép đi làm hại nhân dân, làm hại cách mạng thì được hoan nghinh và biểu dương.

c/ Những gia đình có công vận động chồng con anh em mình bỏ hàng ngũ giặc trở về với gia đình, với nhân dân thì được ghi công, nếu chồng con anh em có lập công thì được biểu dương và khen thưởng.

d/ Những gia đình có công vận động chồng con anh em mình đứng lên khởi nghĩa thì được công nhận là gia đình khởi nghĩa và khen thưởng xứng đáng.

3) Đối với những người bị bắt vào phòng vệ dân sự hoặc bị cưỡng bức vào các tổ chức bán quân sự của địch.

a/ Những người bị bắt vào phòng vệ dân sự hoặc bị cưỡng bức vào các tổ chức bán quân sự của địch cùng nhau đoàn kết đấu tranh chống tổ chức phòng vệ dân sự, chống luyện tập quân sự, chống quân sự hóa học đường, chống các tổ chức bán quân sự khác của địch và chống đôn quân thì được nhân dân và chính quyền cách mạng coi đó là những hành động yêu nước được biểu dương.

b/ Những người bị địch cưỡng bức vào phòng vệ dân sự chưa tìm được cách thoát, nhưng vẫn giữ quan hệ tốt với nhân dân và cách mạng, chống bọn ác ôn kèm kẹp không đi khủng

bổ đồng bào, chống dôn quân, bắt lính, đồng tình ủng hộ phong trào đấu tranh của nhân dân, thì được nhân dân và chính quyền cách mạng ghi công.

c/ Những người trong phòng vệ dân sự cùng lên cùng với nhân dân diệt ác ôn phá ách kềm kẹp, giành quyền làm chủ của nhân dân, giải phóng xóm làng quê hương hoặc tìm mọi cách giúp đỡ nhân dân và cách mạng thì tùy thành tích được xét khen thưởng xứng đáng. Nhân dân và chính quyền cách mạng khuyến khích, hoan nghênh tất cả những ai muốn tiếp tục tham gia chiến đấu trong hàng ngũ nhân dân và cách mạng.

4) Đối với binh lính, sĩ quan và đơn vị, đồn bốt thuộc hệ thống dân vệ, bảo an.

a/ Những binh lính, sĩ quan và đơn vị, đồn bốt thuộc hệ thống dân vệ, bảo an có hành động chống dôn quân bắt lính, chống kềm kẹp hà khắc và bóc lột của bọn chỉ huy ác ôn, chống đi hành quân càn quét khủng bố nhân dân, chống đi đóng đồn bốt lấn chiếm thì nhân dân và chính quyền cách mạng tích cực giúp đỡ.

b/ Những binh lính, sĩ quan và đơn vị, đồn bốt thuộc hệ thống dân vệ, bảo an giữ quan hệ tốt với nhân dân, để nhân dân tự do đi lại làm ăn, đồng tình ủng hộ phong trào đấu tranh của nhân dân thì được nhân dân và chính quyền cách mạng công nhận là hành động yêu nước và được ghi công.

c/ Những binh lính, sĩ quan và đơn vị, đồn bốt thuộc hệ thống dân vệ, bảo an đứng lên cùng với nhân dân diệt ác ôn, hạ đồn bốt, phá tan ách kềm kẹp của giặc, giải phóng xóm làng thì nhân dân và chính quyền cách mạng công nhận là những binh lính, sĩ quan, đơn vị khởi nghĩa có thành tích được xét khen thưởng xứng đáng.

5) Đối với binh lính, sĩ quan trong các binh chủng chủ lực nguy.

a/ Những binh lính, sĩ quan trong các binh chủng chủ lực nguy đấu tranh chống đế độ quân phiệt hà khắc tàn bạo của Mỹ - Thiệu, đòi cải thiện đời sống bản thân và gia đình thì được nhân dân và chính quyền cách mạng đồng tình và ủng hộ.

b/ Những cá nhân, tập thể hoặc đơn vị bị đưa đi mặt trận, đi Cam-pu-chia, đi Lào, v.v... mà chống lại hoặc tìm mọi cách bỏ hàng ngũ địch chạy về với gia đình, với nhân dân thì được nhân dân và chính quyền cách mạng tích cực đùm bọc che chở, giúp đỡ làm ăn sinh sống và tạo mọi cơ hội cho trở về gia đình quê hương.

c/ Binh lính, sĩ quan, cá nhân, tập thể hoặc đơn vị có hành động phản chiến tại mặt trận, kịp thời báo cho quân giải phóng biết thì được giúp đỡ. Nếu chạy sang hàng ngũ cách mạng thì được nhân dân và chính quyền cách mạng hoan nghênh. Bộ chỉ huy quân giải phóng tại mặt trận sẵn sàng giúp đỡ, tiếp nhận và giải quyết theo nguyện vọng, nếu có lập công thì được khen thưởng.

d/ Những binh lính, sĩ quan, đơn vị đứng lên làm binh biến khởi nghĩa được nhân dân và chính quyền cách mạng hoan nghênh, có thành tích được xét khen thưởng, được công nhận là cá nhân binh lính, sĩ quan hoặc đơn vị khởi nghĩa, được giữ nguyên đơn vị, sĩ quan được giữ chức vụ cũ, được trọng dụng, đối xử bình đẳng.

6) Đối với những học sinh, sinh viên trí thức, công chức bị bắt đi làm sĩ quan nguy và đối với sĩ quan nguy.

a/ Những học sinh, sinh viên, trí thức, công chức bị bắt đi làm sĩ quan nguy mà vẫn giữ quan hệ tốt với nhân

dân, không hà hiếp binh sĩ, không thúc ép binh sĩ dưới quyền đi hành quân càn quét làm hại đến tài sản tánh mạng của nhân dân, đồng tình ủng hộ phong trào đấu tranh của nhân dân thì được nhân dân và chính quyền cách mạng hoan nghinh và ghi công.

b/ Những sĩ quan có hành động chống Mỹ - Thiệu, tán thành hòa bình trung lập, hợp hợp dân tộc thì Mặt trận dân tộc giải phóng và Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam sẵn sàng có quan hệ tốt và cùng nhau hợp tác chống Mỹ - Thiệu để giành lại hòa bình, độc lập tự do và cơm áo của toàn dân.

7) Đối với nhân viên nguy quyền các cấp.

a/ Những người vì hoàn cảnh nào đó còn phải làm việc trong bộ máy nguy quyền các cấp mà vẫn giữ quan hệ tốt với nhân dân, tìm mọi cách bảo vệ tánh mạng và tài sản của nhân dân, chống mọi âm mưu thâm độc của Mỹ - Thiệu và bọn tay sai ác ôn, đồng tình ủng hộ phong trào đấu tranh của nhân dân thì được ghi công.

b/ Những người có tinh thần dân tộc, cùng với nhân dân đứng lên đấu tranh đánh đổ ách thống trị của Mỹ - Thiệu, giải phóng xóm làng, lập công cứu nước thì được khen thưởng và trọng dụng.

8) Đối với cảnh sát.

a/ Mỹ-Thiệu lập ra lực lượng cảnh sát làm công cụ trực tiếp vơ vét cướp bóc nhân dân, đàn áp, khủng bố các phong trào đấu tranh của nhân dân. Nhân dân và chính quyền cách mạng kêu gọi những người trong tổ chức cảnh sát, công an hoặc các tổ chức tương tự của Mỹ - Thiệu hãy mau mau thức tỉnh tìm mọi cách thoát khỏi âm mưu độc ác của giặc, dùng để chúng đẩy vào con đường gây tội lỗi đối với nhân dân, với Tổ quốc.

b/ Những người vì hoàn cảnh nào đó còn phải làm cảnh sát nhưng vẫn giữ thái độ tốt với nhân dân, không khủng bố

- 51 -

ủng hộ
nhân dân, đồng tình/hoặc không đồng tình phong trào đấu tranh
của nhân dân thì nhân dân và chính quyền cách mạng hoàn toàn
nhìn.

c/ Nếu muốn thoát khỏi tổ chức cảnh sát về nhà làm ăn
thì sẽ được nhân dân và chính quyền cách mạng giúp đỡ.

d/ Nếu bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, giúp
đỡ nhân dân về cách mạng thì được nhân dân và chính quyền
cách mạng ghi công. Nếu lập công thì được khen thưởng thích
đáng.

9) Đối với hàng binh và tù binh.

Hàng binh được nhân dân và chính quyền cách mạng đối
xử tử tế và giải quyết theo nguyện vọng. Tù binh được đối
xử nhân đạo.

10) Đối với những người phạm tội mà thật thà hối cải.

Nhân dân và chính quyền cách mạng khoan hồng đối với
những người đã phạm tội ác với nhân dân, với Tổ quốc nhưng
thật thà hối cải. Ai lập công chuộc tội thì tùy công mà được
xét khen thưởng.

Hỡi toàn thể đồng bào

Hỡi các gia đình có thân nhân bị địch bắt lính.

Hỡi những anh em bị Mỹ - Thiệu cưỡng bức phải cầm súng đi
chết thay cho giặc Mỹ.

Các binh lính sĩ quan trong quân nguy và nhân viên nguy quyền
các cấp.

Để quốc Mỹ xâm lược, bù nhìn bán nước Nguyễn Văn Thiệu
tàn phá quê hương đất nước ta, giết hại đồng bào ta, hàng
ngày hàng giờ gieo rắc chết chóc, nghèo khổ, đau thương
cho mọi tầng lớp, mọi gia đình ở thành thị cũng như nông

- 52 -

thôn. Là người Việt Nam yêu nước không ai khỏi sục sôi uất hận trước tội ác của Mỹ - Thiệu đối với dân tộc ta, với Tổ quốc ta.

Toàn dân, toàn quân ta hãy đoàn kết một lòng, kiên quyết đấu tranh, đánh bại chính sách "Việt Nam hóa" chiến tranh và "học thuyết Rích-xơn", đuổi Mỹ lật ngụy, thực hiện cho bằng được lời dạy của Hồ Chủ tịch: "Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi", để giành lại hòa bình, độc lập, tự do cho Tổ quốc ta, giành lại cơm áo, sự sống còn và hạnh phúc cho gia đình và bản thân chúng ta.

Được sự chi viện hết lòng của đồng bào miền Bắc, với sự đồng tình ủng hộ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa, của bè bạn khắp năm châu, trong đó có nhân dân Mỹ, sát cánh với nhân dân hai nước Cam-pu-chia và Lào, toàn quân, toàn dân ta, mọi người Việt Nam yêu nước hãy anh dũng tiến lên.

Đế quốc Mỹ xâm lược nhất định thua.

Bọn bù nhìn bán nước Nguyễn Văn Thiệu nhất định sụp đổ.

Nhân dân ta nhất định thắng,
Nhân dân Đông Dương nhất định thắng,

Miền Nam Việt Nam nhất định được giải phóng.

Tổ quốc ta nhất định thống nhất.

(Tuyên bố của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đối với việc Mỹ - Thiệu cưỡng bức con em nhân dân ta cầm súng đánh thuê, chết thay cho giặc Mỹ, ngày 25 tháng 1 năm 1972)